

ตารางข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน

หัวข้อ	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน	ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน เป็นเงินฝากประจำระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาฝากแน่นอน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่าย โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันซึ่งเป็นบัญชี คู่โอน
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท - จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในบัญชี ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) กำหนดตามประเภทลูกค้าตามประกาศของธนาคาร ซึ่งสามารถเรียกดูได้จาก www.ktb.co.th ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 <ul style="list-style-type: none"> ■ เงินฝากประจำ 24 เดือน <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 1.450 % ต่อปี - นิติบุคคลทั่วไป, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงิน, กองทุน, บริษัทประกัน, ผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศ 1.100 % ต่อปี ■ เงินฝากประจำ 36 เดือน <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 1.600 % ต่อปี - นิติบุคคลทั่วไป, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงิน, กองทุน, บริษัทประกัน, ผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศ 1.100 % ต่อปี - วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย $\text{เงินต้น} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลาฝากจริง (วัน)}$ $100 \times \text{จำนวนวันในปีปฏิทินนั้น ๆ}$ - ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน - สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ได้แก่ ระยะเวลาการฝากจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับตามประเภทลูกค้า เช่น บุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % ของดอกเบี้ยที่ได้รับ เป็นต้น - วันที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และที่สาขาของธนาคาร

	<p>- ค่าบริการที่อาจมี ธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การฝากถอนบัญชีเงินฝากประจำข้ามจังหวัด : หมั้นบาทละ 10.-บาท ส่วนเกิน คิดตามส่วนเลหหลักพัน ค่าบริการขั้นต่ำ 10.-บาท ค่าบริการขอโอนรายการละ 20.-บาท ▪ การออกสมุดคู่มือฝากเล่มใหม่แทนเล่มเดิม เนื่องจากเสียหาย ชำรุด เปลี่ยนเงื่อนไขการส่งจ่าย เปลี่ยนลายมือชื่อ เปลี่ยนชื่อนามสกุล : 50.-บาท ยกเว้นกรณีการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร ▪ การขอใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) : 100 บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 เดือนขึ้นไป) ▪ การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ
<p>การคุ้มครองเงินฝาก</p>	<p>- เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท (กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจำ) ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยลูกค้าต่อรายจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 ส.ค. 59 – 10 ส.ค. 61 คุ้มครอง ไม่เกิน 15 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 61 – 10 ส.ค. 62 คุ้มครอง ไม่เกิน 10 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 62 – 10 ส.ค. 63 คุ้มครอง ไม่เกิน 5 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 63 เป็นต้นไป คุ้มครอง ไม่เกิน 1 ลบ. <p>- เงื่อนไขการคุ้มครองสำหรับบัญชีร่วม คุ้มครองตามสัดส่วนของแต่ละคนที่เป็นเจ้าของบัญชีร่วมตามหลักฐานที่ธนาคารมี หากไม่ทราบสัดส่วนให้แบ่งเท่ากัน และนำไปรวมกับบัญชีเดี่ยวของแต่ละคนที่มี รวมแล้วได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนวงเงินคุ้มครองที่กำหนด กรณีเป็นบัญชีเพื่อ จะคุ้มครองผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี เช่น บัญชี “นายประหยัดเพื่อ ด.ช.มัธยัสถ์” ถือว่า นายประหยัด คือ ผู้ฝากเจ้าของบัญชี</p>
<p>ความถี่ในการใช้บริการ</p>	<p>- สามารถใช้บริการฝาก ถอน โอน ภายในจังหวัดเดียวกันที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในหนึ่งเดือน และไม่เสียค่าบริการ</p>